

## 6. ตารางกำหนดวิธีการสอบคัดเลือกตามสาขาวิชา

วิธีการคัดเลือก/วัน เวลาสอบ	ระดับ/สาขาวิชา
<p>สอบวันที่ 24 กรกฎาคม 2560</p> <p><b>สอบข้อเขียน</b></p> <p>ชุดที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น. (วัดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)</p> <p>ชุดที่ 2 เวลา 10.00-12.00 น. (วัดพื้นฐานความรู้เนื้อหาสาขาวิชา)</p> <p><b>สอบสัมภาษณ์</b></p> <p>เวลา 13.00-16.00 น.</p>	<p><b>ปริญญาเอก</b> (ต้องมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าร้อยละ 30 ขึ้นไป)</p> <p>วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, เคมี, ฟิสิกส์, วัฒนธรรมศาสตร์, ภาษาไทย, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, วิจัยและประเมินผลการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ดุริยางคศิลป์, เกษศาสตร์, การบริหารและพัฒนการศึกษา, การนิเทศการศึกษา, จิตวิทยา, สัตวศาสตร์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล, ภาษาไทย, การบัญชี, การจัดการ, การจัดการการตลาด, เศรษฐศาสตร์และการเงิน</p> <p><b>ปริญญาโท</b></p> <p>เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, วิจัยและประเมินผลการศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน, จิตวิทยา, การสอนภาษาอังกฤษ, เกษกรรมคลินิก, เกษกรรมปฐมนูมิ, คณิตศาสตร์, ชีววิทยาศึกษา, ฟิสิกส์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สิ่งนุมิ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์, สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, สิ่งแวดล้อมศึกษา, ภาษาไทย, ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาธารณสุขศาสตร์, ดุริยางคศิลป์, วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์และการเงิน, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการการตลาด</p>
<p>สอบวันที่ 24 กรกฎาคม 2560</p> <p><b>สอบข้อเขียน</b></p> <p>ชุดที่ 1 เวลา 08.00-10.00 น. (วัดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)</p> <p><b>สอบสัมภาษณ์</b></p> <p>เวลา 13.00-16.00 น.</p>	<p><b>ปริญญาเอก</b> (ต้องมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าร้อยละ 30 ขึ้นไป)</p> <p>เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการอาหาร(นานาชาติ), เทคโนโลยีการเกษตร, บรรพชีวินวิทยา(นานาชาติ), ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาการจัดการสถิติ สาธารณสุขศาสตร์</p> <p><b>ปริญญาโท</b></p> <p>ชีววิทยา, เคมีศึกษา, คณิตศาสตร์ศึกษา, วิทยาการจัดการสถิติ, เคมี, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการอาหาร, วัฒนธรรมศาสตร์, วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์, ทัศนศิลป์, การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม, การบริหารและการพัฒนาศึกษา</p>

**หมายเหตุ** หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องได้คะแนนผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้